



แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ทต.เขารูปช้าง

เลขที่ ๐๕๑
วันที่รับ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรายงานผลโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัว

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

ด้วยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม ขอรายงานผล
การจัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัว เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐.- บาท
(แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัว

๑. ผลการดำเนินงาน

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก เยาวชน และสมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย
จำนวน ๓ กิจกรรม คือ

๑. กิจกรรมการรณรงค์/จัดนิทรรศการเรื่องสุขภาวะทางเพศและทักษะชีวิตที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น ได้
ดำเนินกิจกรรม จำนวน ๒ ครั้ง โดยทีมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองเขารูปช้างที่ผ่านการอบรมเป็นแกนนำ
เยาวชนเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

๑.๑ การจัดบูธนิทรรศการเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับวัยรุ่น โดยให้ความรู้
และพัฒนาทักษะทางเพศ รวมทั้งข้อมูลที่จำเป็นเรื่องสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ พัฒนาการทางเพศ การตั้งครรรภ์และการคุมกำเนิด สุขภาพทาง
เพศ เอ็ดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น รวมทั้งเกิดความตระหนักถึงผลเสียของการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการให้
คำแนะนำในเรื่องช่องทางการให้คำปรึกษาออนไลน์สำหรับวัยรุ่นที่มีความเครียดหรือความกังวลในเรื่องความรัก
เรื่องเพศ และปัญหาอื่นๆ ผ่านแพลตฟอร์ม Lovecarestation.com และแจกถุงยางอนามัยฟรี ตามแนวคิดที่ว่า “คิด
จะรัก ต้องรู้จักรับผิดชอบ” เพื่อเป็นการป้องกันตนเองและคู่ให้ปลอดภัยจากการตั้งครรรภ์ก่อนวัยอันควร และติด
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงตระหนักในการใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นเรื่องปกติในการดูแลสุขภาพทางเพศ
ของตนเอง

๑.๒ กิจกรรมนันทนาการในรูปแบบของเกมส์และการตอบคำถามเรื่องสุขภาวะทางเพศ และ
ทักษะชีวิตที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น เพื่อสร้างการเรียนรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรรภ์ในวัยรุ่น และ
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ผ่านเกมส์บิงโกเท่าทันปัญหาเรื่องเพศ ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

๒. กิจกรรมสัมมนาอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับทักษะชีวิตวัยรุ่นในการป้องกันและแก้ไขการ
ตั้งครรรภ์ในวัยรุ่น/ปัญหาอื่นๆ โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

๒.๑ กิจกรรม Introduction และ Warm up เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำความรู้จักซึ่งกัน
และกัน เกิดความคุ้นเคยกัน และรับทราบกระบวนการ วัตถุประสงค์ ความเป็นมา และกติกาความร่วมมือกันระหว่าง
ดำเนินโครงการ